

เอกมัลติมีเดีย เปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยี “MULTIMEDIA GAMES STATION” เอาใจคอเกมเมอร์ทุกวัย อัปเดตเกมล้ำมาแรง ทั้งนำกูรูด้านไอที เกมเมอร์ และแนวทางการเติบโตของเทคโนโลยี หวังนำไปปรับใช้กับสายวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดร.ไพโรจน์ สมุทราช์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสัมมนาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพื่อเป็นการเปิดกว้างทางความคิด การสัมมนาจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญที่ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า หาความรู้ และเรียนรู้ประสบการณ์จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้



ให้ความรู้ : บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ห้องประชุมจันทรังษารัศมี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอกมัลติฯ พร้อมยกทัพจัดงานใหญ่ อัปเดตเทคโนโลยี เอาใจคอเกมเมอร์

จัดงานเปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดียขึ้น ในวันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายนนี้

“ภายในงานมีบุทลสินค้าด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียจากบริษัทชั้นนำมากมาย และการสัมมนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย บูทแข่งขันเกมROV บูทกิจกรรมเกม Shooting Star บูทเกม Rulet บูทเกม Plinko ซึ่งของรางวัลมากมาย ผู้เข้าร่วมงานได้รับของแจกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.” ดร.ไพโรจน์ กล่าว นายพิช นิลเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตัวแทนผู้จัดงานกลุ่ม Arcade กล่าวว่า ปีนี้ออกงาน MULTIMEDIA GAME STATION เพราะปัจจุบันเกมกำลังเป็นที่นิยมและด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่มีมากขึ้น จึงทำให้หิบบยกมานำเสนอให้ทันต่อการเรียนรู้

“สัมมนาวิชาการของกลุ่มตนเองนั้น นำเสนอทิศทางการเติบโตของ E-Sport ในประเทศไทย วิทยากรโดยคุณสมชาย ภัทตพงษ์ชัย ที่จะมาแนะนำเส้นทางทางการเติบโตของกีฬา E-Sport ที่เป็นมากกว่าเกมกีฬา ปัจจุบันสามารถก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก และสร้างนักกีฬาอาชีพขึ้นมากมาย

นางสาวธัญญา ทิวาททรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่

๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตัวแทนผู้จัดงานกลุ่ม Pixels กล่าวว่า กลุ่มตนเองจัดการสัมมนาวิชาการด้านไอซีซีเอมีเดียกับการสร้างแบรนด์ยุค ๔.๐ ในหัวข้อ “ความดังสำคัญกว่าความเก่ง” วิทยากรโดยคุณยุทธศิลป์ ทิวาททรัพย์ หรือโค้ชเจมส์ ที่จะมาให้ความรู้ และแนวทางการสร้างแบรนด์อย่างไรให้ได้รับความสนใจ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ฟังได้นำไปปรับใช้กับงานของตนเอง

ด้านนางสาวน้องตาล งามจรัส นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตัวแทนผู้จัดงานกลุ่ม Bitmap กล่าวว่า ยังมีการสัมมนาวิชาการด้านหลักการทำงาน Infographic ในยุค ๔.๐ โดยได้เชิญอาจารย์ไอปอ กลับสกุล มาให้ความรู้เรื่องของการทำงานด้วย Infographic ที่จะสามารถทำให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้น นำเสนอในรูปแบบสื่อที่มีคุณภาพ และได้ประสิทธิภาพในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

“กระบวนการทำงานทั้งหมดนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ร่วมกันดำเนินงาน ภายใต้การดูแลจากคณาจารย์ของสาขาวิชา ซึ่งเราได้นำความรู้ที่เรียนมาตลอดระยะเวลา ๔ ปี มาปรับใช้อย่างแท้จริง ทั้งเรื่องของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบเกม ค้นคว้าหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาอัปเดต เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคะ” นางสาวน้องตาล กล่าว



ประทับใจ... “พ่อ”

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า... พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเราปวงชนชาวไทย ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และทรงงานอย่างหนักเพื่อปวงชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้า เรามาฟังความเห็นของชาวจันทรเกษมกันค่ะว่า มีความประทับใจในพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างไรบ้าง มาฟังกันเลยคะ

นายธนาเสฏฐ์ ผลเงาะ (ธี)

รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

ความรักของพ่อที่มีต่อลูกนั้น เปรียบเสมือนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ลูก และเป็นผู้ที่คอยอุ้มชู คำจุนจุกจนเติบโตใหญ่ แน่นนอนว่า หากวันหนึ่งลูกต้องจากพ่อแม่ไปไกล ผู้เป็นพ่อ-แม่ก็ย่อมคิดถึงลูกเป็นของธรรมดา เหมือนดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่พระองค์ต้องเสด็จไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทำให้ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงอดคิดถึงพระราชโอรสไม่ได้ จึงเป็นความประทับใจอย่างที่สุดซึ่ง

นางสาวเปมิกา ชุตินาสุวรรณ (มิน)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประทับใจในความเสียสละของพระองค์ ที่ทรงงานเหนื่อยยากมาตลอดที่ทรงครองราชย์ และทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยให้หลายชีวิตดำรงได้ด้วยดีมีสุข ไม่ว่าจะปวงชนชาวไทย หรือแม้กระทั่งชาวเขาชาวดอย ท่านไม่เคยที่จะปฏิเสธ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนไทยทุกคน ทุก ๆ เรื่องที่ท่านทำ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่นำประทับใจและยกย่องยิ่งนัก ท่านจะอยู่ในใจของเราทุกคนเสมอ “พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙”





สารจากผู้บริหาร

สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมาไม่เคยมีวันที่คนไทยจะไม่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของปวงชนชาวไทย ตลอดจนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศดังที่ปรากฏเป็นข่าว และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยิ่งทำให้คนไทยรู้สึกใจหายและยังรู้สึกเศร้าโศกตลอดเวลา แม้จะยอมรับในเรื่องของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือ เกิดขึ้น ... ตั้งอยู่ ... ดับไป ... เราในฐานะประชาชนชาวไทย และเป็นชาวราชภัฏสืบสานงานของพระองค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราช

ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่น่ารักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างไม่มีวันคลาย ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำงานทดแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



พศ. ดร. สุภาพร ตันติสันติสม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ



“บอส” เจ่งทำคะแนน TOEIC สูง มุ่งมั่น+ตั้งใจ+พยายาม = ประสบผลสำเร็จ



| สุวา

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุด

แบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมการทำข้อสอบมาตรฐานระดับสากลแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และจันทร์กระจ่างฟ้าฉบับนี้จึงจะมาทำความรู้จักกับ หนึ่งในตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่สามารถทำคะแนนสอบ TOEIC ได้สูงถึง

๙๕๐ คะแนน จาก ๙๙๐ คะแนน

A : รมกวนน้องบอสแนะนำตัวครับ ???

Q : ผมชื่อนายปรเมษฐ์ ทองเกิด ชื่อเล่นบอส ครับ ผมเกิดที่ประเทศไทยและเติบโตอยู่ที่ กทม. จนกระทั่งอายุ ๔ ขวบ ครอบครัวผมได้ย้ายไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เมืองโอ๊คแลนด์ ผมเรียนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา ๑๑ ปี แล้วได้กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อ ตั้งแต่ มัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

A : ทำไมถึงเลือกที่จะเข้าสอบ TOEIC ???

Q : ที่ผมมาสอบ TOEIC เพราะว่าผมต้องการที่จะทดสอบระดับภาษาอังกฤษของผมว่าอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานหรือไม่และจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไร หากคะแนนต่ำกว่าที่ตัวเองตั้งเอาไว้ รวมทั้งยังจะเอาคะแนนจากการสอบครั้งนี้ได้ไปใช้ในการหาอาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านการใช้ภาษาหลังจากศึกษาจบแล้ว

A : แล้วน้องบอสไปสอบ TOEIC ล่าสุด

การเรียนภาษาอังกฤษผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือการที่เราต้องหมั่นค้นหาคำศัพท์ใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ และหมั่นฟังหรืออ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะถ้าจะเก่งด้านภาษาใด ๆ ก็ตามต้องมีความขยัน และใช้มันในชีวิตประจำวันจริง ๆ

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณารักษ์ วีระชัย ตรีสง่านกิจ
กองบรรณารักษ์ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อัมภฤกษ์ แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กัทราพร นิกิตินชาติ, พุดมิ่งค์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตเวช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

TOEIC

ได้คะแนนเป็นยังงัยบ้างครับได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือยัง ???

Q : ก่อนสอบผมคาดว่าจะได้คะแนนอย่างน้อย ๗๐๐ คะแนนขึ้นไป แต่ไม่คิดเลยว่าจะได้คะแนน ๙๕๐ จากคะแนนเต็ม ๙๙๐ ซึ่งเกิดคาดไว้เยอะมากครับ ซึ่งคะแนนที่ได้ก็เกินเป้าหมายที่ผมต้องการไปเยอะครับ

A : รูปแบบการสอบเป็นอย่างไร และแต่ละอย่างเรามีความสามารถทางด้านนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน ???

Q : การสอบ TOEIC แบ่งเป็นสองช่วงคือ Listening กับ Reading ครับ ส่วนของ Listening จะเน้นทักษะการฟัง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ แบบคือ ๑ หาคำตอบที่ตรงกับรูปภาพ ๒ ฟังบทสนทนา ๓ ฟังบทความ และส่วนของ Reading จะมี ๓ แบบคือ ๑ ตอบให้ถูกแกรมมา ๒ อ่านบทความ ๓ อ่านข้อความ ในส่วนของ Listening ผมจะชอบนั่งฟังเพลงภาษาอังกฤษและเปิดเนื้อเพลงพร้อมกัน จะได้ทดสอบว่าฟังเพลงและเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ ส่วน Reading ผมก็อ่านพวกข่าวใน Bangkok Post และใช้ Google Translate เพื่อหาความหมายของคำที่ผมไม่เข้าใจ

A : การเตรียมตัวก่อนสอบ TOEIC เรามีการเตรียมตัวอย่างไร ???

Q : ผมได้ไปติวกับเพื่อน ๆ และที่มหาวิทยาลัยมีการจัดติวสอบ TOEIC ทุก ๆ สัปดาห์เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ก่อนสอบ TOEIC ครับ และได้ลองทำข้อสอบ TOEIC ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วยและอ่านบททวนสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดครับ



ที่ผมมาสอบ TOEIC เพราะว่าผมต้องการที่จะทดสอบระดับภาษาอังกฤษของผมว่าอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานหรือไม่และจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไร หากคะแนนต่ำกว่าที่ตัวเองตั้งเอาไว้ รวมทั้งยังจะเอาคะแนนจากการสอบครั้งนี้ได้ไปใช้ในการหาอาชีพที่เกี่ยวข้องของในด้านการใช้ภาษาหลังจากศึกษาจบแล้ว

A : เทคนิคในการสอบของเราคืออะไร ให้ได้ผล ???

Q : ก่อนถึงวันที่สอบผมได้ ไปติวกับเพื่อน ๆ ที่ห้องสมุด โดยการหาข้อสอบ TOEIC ในอินเตอร์เน็ตมาช่วยกันทำ และก่อนวันที่สอบผมได้เปิดเพลงภาษาอังกฤษ และเปิดเนื้อเพลงด้วย เพื่อจะได้ทดสอบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ

A : นอกจากการเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วยังมีการติวภาษาอังกฤษที่อื่นอีกไหมครับ ???

Q : ผมไม่ได้ไปติวที่ไหนเลย ผมเรียนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวครับ และยิ่งรู้ว่าจะต้องเข้าสอบ TOEIC เลยต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียน และพอหมดคาบเรียนก็กลับมาทบทวนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่เมื่อตอนเด็กผมเคยเรียนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เลยได้ความรู้ภาษาอังกฤษมาจากที่นั่น

A : การสอบ TOEIC ครั้งนี้ได้นำวิชาความรู้จากการศึกษามาใช้ประกอบกับการสอบอย่างไรบ้างครับ ???

Q : ผมได้ใช้ความรู้และเทคนิคจากการสอนของอาจารย์ต่าง ๆ ที่ได้แนะนำมาใช้ครับ เช่นเทคนิคการ skimming และ scanning จากวิชาการอ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อมาช่วยให้ผมหาคำตอบของช่วง reading ในการสอบ TOEIC ได้ครับ

A : อาจารย์ที่สาขาวิชา ได้มีการติวน้องบอสก่อนไปสอบไหมอย่างไร ???

Q : อาจารย์ได้มีการจัดติวข้อสอบและแนะนำเทคนิคการสอบให้กับผมและเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยครับ โดยมีการติวทุก ๆ สัปดาห์ โดยให้ลองทำข้อสอบ TOEIC ครั้งก่อน ๆ และอธิบายว่าทำไมถึงเลือกตอบข้อนี้ครับ

A : มีคำแนะนำยังงัยบ้างสำหรับคนอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครับ ???

Q : การเรียนภาษาอังกฤษผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือการที่เราต้องหมั่นค้นหาคำศัพท์ใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ และหมั่นฟังหรืออ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ เพราะถ้าจะเก่งด้านภาษาใด ๆ ก็ตามต้องมีความขยัน และใช้มันในชีวิตประจำวันจริง ๆ

A : เราอยากจะทำขอบคุณผู้ที่สนับสนุนหรือใครไหมครับ ???

Q : ผมอยากขอบคุณอาจารย์ที่โรงเรียนเก่า และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนี้ที่ช่วยสอนและช่วยเหลือทางด้านภาษาให้กับผม และที่สำคัญขอขอบคุณพ่อกับคุณแม่ที่เปิดโอกาสให้ผมได้ไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงภาษาอังกฤษและเจอกับวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประเทศไทย

ความตั้งใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่น การเรียน การทำงาน เรียกว่าหากมีความตั้งใจแล้ว เรื่องที่ยากมากจนเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ ก็อาจสำเร็จได้โดยง่าย ความตั้งใจนั้นต้องประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นและความพยายาม เพื่อไปสู่ความสำเร็จที่ได้ตั้งใจไว้ที่เหมือนกับน้อง "บอส"

เลาะรอบเมือง



สัปดาห์นี้คอลัมน์ “เลาะรอบเมือง” ยังพาน้อง ๆ นักศึกษา พี่ ๆ บุคลากรชาวจันทร์เกษม ลัดเลาะตามร้านอาหารหรือร้านชิล ๆ ให้ทุกคนได้ฟินไปตาม ๆ กันระหว่างที่อยู่เ็นรั้วเทา-เหลือง

ครั้งนี้ เรามีร้านคาเฟ่ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่ง และอยู่ในจุดสายตาทันตึง ๆ ผ่านไปผ่านมาต้องสะดุดตาแน่นอน ร้านนี้มีชื่อว่า... **“HAPPY MOON CAFE”** หรือแฮปปี้มูนคาเฟ่ บริการกาแฟ เบเกอรี่ ไอศกรีม

ร้านแบ่งพื้นที่ด้านหน้าจัดที่นั่งไว้อย่างมี



สไตล์ มีพื้นที่กว้าง สามารถนำการบ้าน โน้ตบุ๊ก หรืองานมาทำไปด้วย ดีมากแพที่นี้ไปด้วยก็ได้

ส่วนเคาน์เตอร์บาร์สำหรับชงกาแฟนั้นจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมโต๊ะนั่งสบาย ๆ ด้านในด้านนอก มีหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ แล้วที่สำคัญเราสามารถมองเห็นทุกชั้นตอนการชง หากเรานั่งด้านในร้าน อาจจะมีพื้นที่จำกัดสักนิด แต่เชื่อเถอะคะว่า... เหมือนได้ดีดีกาแฟสดจากต้นเลยทีเดียว

คราวนี้เรามาดูเมนูของที่นี่กันคะ ว่ามีอะไรมาแนะนำ และจะโดนใจน้อง ๆ กันบ้างหรือเปล่า? ...เอสเพรสโซ อเมริกาโน่ คาปูชิโน่ ลาเต้ มีอคคัว แฟล็ตไวท์ สำหรับคอกาแฟเชื่อว่าคงถูกใจกันเลยทีเดียวคะ

นอกจากนี้เรามาเอาใจน้อง ๆ หรือพี่ ๆ บุคลากรที่ไม่ใช่สายกาแฟกันหน่อย ก็ต้องมาสายนมกันดีกว่า... นมสด นมผลไม้ ชานม ชาเขียว น้ำผึ้งมะนาว โกโก้ (ต้องกระซิบเลยว่า

ผู้เขียนได้ลิ้มลองเจ้าโกโก้แล้ว เข้มข้นมาก ๆ เลยคะ อร่อยถูกปากมากมาย)

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นคะ ...ยังมีน้ำผลไม้ อื่น ๆ เย็นชื่นใจให้ได้เลือกสรรคักกัน ทั้ง กีวี ลัม องุ่น สตอร์เบอร์รี่ บลูบาวาย และอีกหลากหลายเมนูเครื่องดื่มคะ

มาดูกันที่ราคากันบ้าง น้อง ๆ คงคิดว่าด้วยบรรยากาศ ความอร่อยต้องมาคู่กับราคาที่สูง ไม่เสมอไปนะคะ ราคาก็ไม่สูง เริ่มต้นที่ ๓๐ - ๕๕ บาทเท่านั้นคะ

อยากรู้จักกันแล้วละซี... ว่าร้านแฮปปี้มูน อยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัย... ตรงนี้เลยคะ ด้านข้างโรงยิมเนเซียม ใกล้ทางออกด้านข้างมหาวิทยาลัย ร้องอ้อกันแล้วใช่ไหมละ!

ขอบอกเลยว่า... น้อง ๆ ควรได้ไปลิ้มลอง หรือแชะภาพเก็บบรรยากาศไว้ เพราะนี่คือสถานที่อีกหนึ่งที่หากต้องการคิดจะไปพัก ชิม ชิลกันคะ...



สัปดาห์นี้ คอลัมน์ Tech & IT จะมาแนะนำ แอปพลิเคชันดี ๆ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอ การบ้าน หรือการนำเสนอโปรเจกต์ได้ง่ายมากขึ้น และครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดี ๆ ที่ทาง Tech & IT จะมานำเสนอกับน้อง ๆ แอปพลิเคชัน Prezi

Prezi เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้าง การนำเสนอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทำอะไรที่ยุ่งยาก ผู้ใช้งานมากมายได้กล่าวว่ Prezi ได้ก้าวล้ำหน้า Microsoft PowerPoint ในด้านการใช้งานและฟังก์ชันที่มีอยู่ไปแล้ว แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยม และสามารถใช้งานได้หลากหลายซึ่งให้ผู้ใช้ งานสามารถสร้างงานนำเสนอตามที่ใจชอบได้ แอปพลิเคชันนี้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมาก และโปรแกรมนี้เปิดให้ใช้งานได้ฟรี สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android

ฟังก์ชันการใช้งาน Prezi ถูกออกแบบ มาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างงาน

นำเสนอทั้งแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อนได้ ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องถูกจำกัดตัวเลือก การใช้งานต่าง ๆ แอปพลิเคชันนี้ให้ผู้ใช้ งานสามารถเพิ่มข้อมูลใด ๆ ตามที่ต้องการได้ โดยใช้ฟังก์ชันการใช้งานที่เรียกว่า “a Prezi” สามารถทำงานนำเสนอให้เป็นระบบและปรับ แต่งตามที่ต้องการได้ ที่น่าสนใจคือสามารถเพิ่ม เสียงและวิดีโอลงในงานนำเสนอได้อีกด้วย

อีกทั้งยังสามารถริมนงานการนำเสนอโดยการเลือกจากเทมเพลตแบบต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งาน สามารถสร้างความประทับใจและทำทุกอย่าง ได้อย่างง่ายดาย เมื่อท่านเลือกเทมเพลตแล้ว สิ่งที่ท่านต้องทำคือปรับแต่งให้เป็นเวอร์ชัน ของผู้ใช้งานเองซึ่งมีตัวเลือกที่หลากหลาย สำหรับการทำสิ่งนี้สามารถดูในส่วนต่าง ๆ ของงานนำเสนอเพื่อตรวจดูว่าทุกอย่างเป็นไป ตามที่ต้องการหรือไม่



ความดีที่นำเสนอนี้ของ Prezi ก็คือ ความสามารถในการ Zoom เข้า และ Zoom ออก เพื่อมองภาพรวม หรือเจาะลึกในแต่ละ ประเด็นได้ นอกจากนี้จะทำให้งานพรีเซนเทชัน ของเราน่าสนใจ คนฟังไม่หลับลิ้งกแล้ว ยัง สามารถจดจำประเด็นสำคัญ และ “เข้าใจ” สิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกด้วย แถมถ้าไม่อยากจะสร้างหรือดีไซน์ เองตั้งแต่ต้น Prezi ก็ยังมี พื้นหลังหลากหลาย รูปแบบให้เลือกใช้ได้เช่นกัน

Prezi เป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างพรีเซนเท ชันออนไลน์ มีฟังก์ชันและลูกเล่นทิวทิว พอสสมควร รวมถึงมีเครื่องมือช่วยเหลือคอน ช้างเยอะ แปะๆ นี่คือการดึงดูดในการทำ พรีเซนเทชัน ไม่ใช่แค่สำหรับอาจารย์ที่ใช้สอน หรือนักเรียน นักศึกษาที่ไว้ใช้รายงานหน้า ห้องเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับคนทำงาน เพื่อนำเสนอโปรเจกต์ให้กับหัวหน้าหรือลูกค้า ได้อีกด้วย

สำหรับการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับ การสร้างโลโก้ในอาทิตย์หวังว่าน่าจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานไม่มากนักก็พอ จะทำให้ ผู้ใช้งานไม่ต้องงมกับวิธีการใช้งานของ Power-Point ที่ยุ่งยากสำหรับบางคน โดยเฉพาะมือ ใหม่ อีกต่อไปและในสัปดาห์หน้าทาง Tech & IT จะมาแนะนำแอปพลิเคชันอะไรติดตาม กันนะครับ

มรภ.จันทร์เกษม เป็นเจ้าภาพการประชุมอธิการบดี และผู้รับผิดชอบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคมที่ผ่านมา



วัดเสมียนนาริ พระอารามหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอุปสมบท
เพื่อน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ วัดเสมียนนาริ พระอารามหลวง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๒๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทรเกษม